

สรุปการประชุมผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  
 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
 ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1(JA1)

เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อเสนอมติ/ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><b>วาระที่ ๑</b></p> <p>เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                      ผอ.สกธ. ได้นำบุคลากรใหม่ที่ทำ                      หน้าที่ตำแหน่งผอ.สชจ. (นายไพโรจน์                      ตินชาติอารักษ์)</p>	รับทราบ	
<p style="text-align: center;"><b>วาระที่ ๒</b></p> <p style="text-align: center;">เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>วาระ ๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ                      พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑</p>	<p>รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ โดยขอให้                      ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และกิจกรรมสัมมนา/อบรมต่างๆ ขอให้ดำเนินการให้                      แล้วเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งใน ๓ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณจะไม่มีโครงการใหม่ เว้นแต่ได้รับ                      นโยบาย/ข้อสั่งการจากกระทรวงยุติธรรม</p> <p>ในส่วนของงบประมาณเบิกแทนกัน (งบอาเซียน และงบชายแดนใต้) ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่                      เหลืออยู่ในครึ่งปีหลัง และหากเหลืองบประมาณให้ประสาน สล. เพื่อทำเรื่องขอคืนหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ</p>	(กลุ่มงานแผนและ งบประมาณ) สล.
<p>วาระ ๒.๒ มาตรการป้องกันและ                     ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ                      มิชอบในระบบราชการ</p>	<p>รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน                      ระบบราชการ โดยเฉพาะ สชจ. เมื่อมีการลงพื้นที่ขอให้ให้นำมาตรการดังกล่าวชี้แจงต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ดำเนินการ                      ตามอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ สสอ. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภายในหน่วยงาน</p>	(กลุ่มงานคุ้มครอง จริยธรรม) สล. และ สสอ.
<p style="text-align: center;"><b>วาระที่ ๓</b></p> <p style="text-align: center;">เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>วาระ ๓.๑ ความคืบหน้าของแนว                      ทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ</p>	<p>กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้ง ปยป.ยธ. ขึ้น โดยให้รอง ปยธ. หรือผู้ตรวจ ยธ. เป็นหัวหน้ารับผิดชอบการปฏิรูปประเทศ                      ของกระทรวงยุติธรรม และให้ข้าราชการของทุกหน่วยงานที่จบการศึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่ง                      ในส่วนการดำเนินงานร่วมกับ ปยป.ยธ. จะมอบหมายให้ สนป. เป็นผู้รับผิดชอบ</p>	สนป.

เรื่อง	มติที่ประชุม/ข้อเสนอมติ/ข้อสังเกต	ผู้รับผิดชอบ
วาระ ๓.๒ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของ สกธ. รอบ ๖ เดือนหลัง	ผอ.สกธ. ได้ทบทวนและมอบหมายแนวทางการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนหลัง ดังนี้	
	๑. มอบหมายให้ สขจ. จัดร่าง/ผังภาพรวมการทำงานทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องการทำความเข้าใจ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร	สขจ.
	๒. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในคณะกรรมการต่างๆภายใต้ กพยช. ทบทวนภารกิจ/นโยบายต่างๆ ว่าสามารถดำเนินการภายใต้อำนาจของคณะกรรมการหรือไม่ และมีความจำเป็นต้องปรับปรุงคณะกรรมการต่างๆ หรือไม่	ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบในคณะกรรมการฯ
	๓. มอบหมายให้ สล. สรุปความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อสั่งการต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงระยะเวลาที่แล้วเสร็จในแต่ละข้อสั่งการ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการติดตามและประชุมได้อย่างสะดวกชัดเจนมากขึ้น	กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สล.
	๔. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานนำข่าวการทำกิจกรรมแต่ละวัน ส่งให้ สสอ. เพื่อจัดทำเป็น OJA News สำหรับให้ ผอ. สกธ. เลือกใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ	สสอ.
วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ		